

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ในช่วงเช้า ได้มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดย นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งการฝึกอบรมบรรยายในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ผลักดันให้เกิดการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการดำเนินงานเพื่อผลลัพธ์สูงสุดขององค์กร โดยวิทยากรผู้บรรยายได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนวางเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน สร้างกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างสรรค์งานได้โดยเสรี และมีการวัดผลที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการดำเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และตอบโจทย์การทำงานในฐานะราชการส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานไปพร้อมกัน

จากนั้นในช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน” โดย พระมหากิตติ กิตติปัญโญ พระวัดจันทาราม เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมในองค์กรจึงได้กำหนดหัวข้อนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการวางตนในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน รวมถึงเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของการปฏิบัติงานที่ต้องนำหลักจริยธรรมในการใช้ชีวิตมาใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในระหว่างการบรรยาย วิทยากรผู้บรรยายได้มีการสอดแทรกสาระด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงมีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยวิทยากรได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเริ่มต้นจากการดำรงตนให้อยู่ในกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะดำเนินการใดๆ อันส่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน องค์กร รวมถึงส่วนรวม และสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงมีแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานสะท้อนสู่สังคมต่อไป

ภาพบรรยากาศ

“โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๑. การบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดย นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง





๒. การบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน” โดย พระมหากิตติ กิตติปัญญา พระ
วัดจันทาราม



